



## ประกาศเทศบาลตำบลต้นธงชัย

เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานงานก่อสร้างถนนลาดยางพาราแควซิล  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.41-003 สวยทางเลียบบคลองชลประทาน RMC แม่วัง  
บ้านนาป้อใต้ หมู่ที่ 8 ถึงบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธงชัย มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแควซิล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.41-003 สวยทางเลียบบคลอง  
ชลประทาน RMC แม่วัง บ้านนาป้อใต้ หมู่ที่ 8 ถึงบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด  
ลำปาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,500 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร พร้อมป้ายโครงการระหว่างทำและแล้ว  
เสร็จ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลต้นธงชัย งบประมาณและราคากลางตั้งไว้ 9,743,200 บาท  
(เก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

### ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ดังกล่าว
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและ  
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทาง  
ราชการ
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล  
ตำบลต้นธงชัย และไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง  
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ  
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล  
ไทยเว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบล  
ต้นธงชัย
6. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ ประมูลจ้าง  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว ซึ่งต้องมีผลงานประเภทเดียวกันและเป็นผลงานที่ทำเสร็จในสัญญาเดียว  
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,871,600 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย  
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน  
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลเชื่อถือ
7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ  
บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ\*

\* เฉพาะกรณีหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

9. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป\*\* กับ เทศบาลตำบล ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ่ายเงินเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีราย การรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

\*\*ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ใช้บังคับกับมูลค่าสัญญาตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป

10. กรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่มีสิทธิได้รับภาษีมูลค่าเพิ่ม (เทศบาลจะหักภาษีมูลค่าเพิ่มออกก่อนลงนามในสัญญาจ้าง)

11. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมการประมูลกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล(อำเภอเมืองลำปาง) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 12 กันยายน 2560 โดยไม่เปิดเผยรายชื่อ

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบล ต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในราคาชุดละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 22-30 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5435-8020 ในวันและเวลาราชการ

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560



(นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย